



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน

กรมการปกครอง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจิริระ)</p> <p>๑.๑ บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>๑. ให้ อำเภอยชายแดนฝั่งภาคตะวันตกและภาคใต้ดูแลและเพิ่มความเข้มงวดในการเดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ มท. อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้ อำเภอดำเนินการตามภารกิจอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”</p>	<p>อำเภอยชายแดนฝั่งภาคตะวันตกและภาคใต้</p> <p>อำเภอ</p>
<p>๑.๒ การป้องกันอุบัติเหตุช่วงวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓</p>	<p>- ให้ อำเภอดเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุช่วงวันลอยกระทง โดยเฉพาะสถานที่ริมน้ำ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร รวมถึงให้บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ป้องกันอันตราย สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยยึดปฏิบัติตามแนวทางที่ รมว.มท. ได้กำชับอย่างเคร่งครัด</p>	<p>อำเภอ</p>
<p>๑.๓ บทบาทของฝ่ายปกครองในการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการดำเนินการโครงการคนละครึ่ง</p>	<p>๑. ให้ ปจ./นอ. ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ทุกระดับในพื้นที่ ผ่านกลไกและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เป็นต้น</p> <p>๒. ให้ อำเภอมอบหมายปลัดอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ศึกษาและทำความเข้าใจโครงการคนละครึ่งอย่างครบถ้วน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า</p> <p>๓. ให้ อำเภอมอบหมาย กน. ผยบ. กม. ร่วมกับบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจภายในหมู่บ้าน เช่น ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ให้กับการลงทะเบียนร้านค้า</p>	<p>ปจ./นอ.</p> <p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	๔. ให้ อำเภอ ติดตามข้อมูลการลงทะเบียนของร้านค้าและประชาชน เพื่อพิจารณาถึงอุปสงค์และอุปทานในพื้นที่ให้เกิดความสมดุล	อำเภอ
๑.๔ การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด	<p>๑. ให้ ปจ./นอ. สนับสนุนการทำงานของ ผวจ. ซึ่งเป็นประธานกรรมการ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่” รวมถึงสร้างความสามัคคีปรองดองความตระหนักรู้ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและความสำคัญของสถาบันหลักของชาติในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ทั้งนี้ รมว.มท. ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ให้ อำเภอ ใช้กลไกของ ก.บ.อ. นำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<p>ปจ./นอ.</p> <p>อำเภอ</p>
๑.๕ การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๐ Flagships to DOPA New Normal ๒๐๒๑)	<p>๑. ให้ อำเภอ วางแผนการทำงาน เพื่อสร้างความสามัคคีในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักในการขับเคลื่อนการทำงานของ ปค. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒. ให้ สำนัก/กอง ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้</p>	<p>อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง</p>
๑.๖ การขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่	- ให้ ปจ./นอ. ขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง	ปจ./นอ.
<p>๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.คม. (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ)</p> <p>๒.๑ การเตรียมความพร้อมในการรับมือการเกิดสาธารณภัย</p>	- ให้ จังหวัด/อำเภอ เตรียมแผนการรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ สร้างความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงการส่งสัญญาณเตือนภัยกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที	จังหวัด/อำเภอ
๒.๒ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	- ให้ จังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำและกำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสาธารณสุข เช่น สวมหน้ากาก การล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นต้น ซึ่งต้องมีความเข้มงวดและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	จังหวัด/อำเภอ
๒.๓ การขับเคลื่อนการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ วางแผนการทำงานให้เป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้	สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๒.๔ การแสดงออกในพื้นที่	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ ติดตามประเด็นการเคลื่อนไหวพื้นที่การแสดงออก รวมถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อม พื้นที่การแสดงออก และก่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย พร้อมทั้งให้ ประเมินสถานการณ์และปรึกษาหารือทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการแสดงออกที่ถูกต้อง รอบด้าน และครบถ้วนเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ นอกจากนี้ ให้รายงานข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องธำรงการสื่อสารตลอดเวลา</p>	จังหวัด/อำเภอ
<p>๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.ปท. (นายพิริยะ ฉันทดิลก)</p> <p>๓.๑ การป้องกันอุบัติเหตุช่วงวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓</p>	<p>๑. ให้ อำเภอ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สถานะที่ริมน้ำ โปะท่าเทียบเรือ เรือโดยสารต่าง ๆ รวมไปถึงให้ตรวจระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น</p> <p>๒. ให้ อำเภอ ถือปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด ตรวจสอบสถานที่ที่อนุญาตให้ปล่อยโคมลอย สามารถเล่นพลุ และดอกไม้เพลิงได้ รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตร้านค้าที่จำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิง หากไม่มีใบอนุญาตต้องห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาด รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ตักเตือนลูกหลานในการเล่นดอกไม้เพลิง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย</p> <p>๓. ให้ อำเภอ ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สถานบริการ และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนคำสั่ง คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ให้ อำเภอ ประสานงานกับผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อตรวจสอบในการลงทะเบียนผู้เข้าพัก รวมถึงสอดส่องดูแล ไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่</p> <p>๕. ให้ อำเภอ ประชาสัมพันธ์ฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทางสาธารณสุข และประกาศจังหวัดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. ให้ อำเภอ กำกับดูแลการจัดงานและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่</p>	<p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๓.๒ การต่อใบอนุญาตการขายทอดตลาด และค้ำของเก่า	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ตรวจสอบผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ค้ำของเก่า เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานที่ในการต่ออายุ ใบอนุญาตค้ำของเก่า พร้อมทั้งดำเนินการตามกรอบ ระยะเวลาของกฎหมาย	จังหวัด/อำเภอ
๔. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือ ดำเนินการ ๔.๑ วช. : การเร่งรัดเสนอขออนุมัติ โครงการ และการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ให้ สำนัก/กอง ที่ยังไม่ได้เสนอขออนุมัติโครงการ เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	สำนัก/กอง
๔.๒ วช. : การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุนรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ให้ สำนัก/กอง ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของสำนัก/กอง และส่วนภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างใกล้ชิด	สำนัก/กอง

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขานุการกรม
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐